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um  frv. til f já raukaiaga  fyrir á rin  1920 og 1921.

F rá  fjárveitinganefnd.

t*að er öllum Ijóst, að svo mjög þrengir  að f járhag landsins, að gæta 
verður h ins mesta hófs um  fjárveitingar. Vonar uefndin, að tillögur h en n a r  beri 
þess n o k k u r  m erki, að h ú n  hafi haft þetta hugfast.

Hefði be tu r  verið ásta tt  um  fjárhaginn, m un d i nefndinni síst hafa verið 
óljúft að greiða be tur  fyrir ým sum  fjá rbeiðnum  en h ú n  nú  hefir sjeð sjer fært 
að gera.

Verður bjer vikið n o k k ru m  orðum  að belstu breytingartil lögunum .

I .

Nefndin er sam m ála  fjárveitinganefnd hv. neðri deildai um  það, að fá- 
um  m un i vist ko m a  til hugar ,  að ráð h e r ra r  geti lifað af þeim lau nu m , sem lögð 
eru em bæ tlum  þeirra , er m iðað  er við dýrtíð  þá, er verið hefir un d an fa r in n  tim a 
f járhagsársins  1920—1921 og enn helst við að mestu, og sanng ja rn t sje, að 
þeir þurfi að gefa mikið með sjer. Nefndin ber því fram breytingartillögu, þess 
efnis, að hverjum  ráð h e r ra n n a  sje veitt 2000 kr. dýrt iðaruppbó t, og hefir ekki 
farið hæ rra , til sam kom ulags  við hv. neðri deild.

II.
Veturinn 1919—20 dvald i h je raðslæ knir  N orðfja rðarh jeraðs , Pjetur T hor-  

oddsen, í Reykjavík, en Árni Vilhjálm sson cand. med. þ jónaði Norðfjarðarh jeraði 
fyrir hann . Seint í apr ílm ánuð i 1920 tilkynti T ho ro ddsen  Árna lækni með sím- 
skeyti, að h a n n  segði h o n u m  upp starfinu frá 1. inaí og segist þá  taka  við em- 
bæ ttinu , en í skeyti 30. apr. ti lkynnir  h an n , að h a n n  taki við læknisstörfum  í 
B orgarfjarðarhjeraði, er þá var læknislausl.

Árni læ knir  gat ekki þ jónað læ kn ish je rað inu  nem a til 1. júní,  þvi h an n  
var ráð in n  á s jú k rahús  i Bergen, en landsstjó rn in  gat ekki fengið Iækni í hjer- 
aðið fyr en í lok m aim ánað ar ,  og veitti m eira að segja örðugt að fá b a n n  nokkurn .

N ú var svo ástatt i N orðfjarðarh jerað i,  þegar læ kn is laust  átti að verða



svona skyndilega, að inflúenza gekk á Seyðisfirði og i Reyðarfirði, en vörnum  
gegn henni baldið uppi í N orðfjarðarh jeraði.  H ins vegar gekk kíghósti í bö rn um  
á Norðfirði og þungt kvef, og þó ttus t þá N esb rep psb úar  ekki mega vera læknis- 
lausir, ef an n a rs  væri kostur. Varð því að sam nin gu m  milli þeirra  og Árna læknis, 
að h a n n  inti a f  hendi læknisstörf  í h jerað inu , þangað  til h in n  nýsetti læ knir  
kæmi. F y r i r  læknisstarfið greiddi N esh rep pu r  Árna lækni kr. 460,00, en óskar
endurgreiðslu  á þessari f járhæð ú r  rikissjóði. •

Með því að nefndin verðu r  að líta svo á, að þessi ráðstöfun hreppsnefnd- 
ar  N eshrepps hafi, eftir a tv ikum , verið hyggileg og nauðsynleg, leggur h ú n  til, að 
h repp ur in n  fái þessa u m ræ d d u  fjárhæð endurgre idda  ú r  rikissjóði.

III.
L æ k n arn ir  Gunnl. Claessen og Jón  K rist jánsson og dý ra læ kn ir  Magnús 

E inarson  hafa  allir sótt um  fjárstyrk til u tanfa ra r ,  tveir þeirra  til að fara á 
læ knafundi í sjerfræðigrein sinni og h in n  þriðji til þess að afla sjer ný rra  verk- 
færa, er h o n u m  eru nauðsynleg  til þess að reka staifið sem sjerfræðingur í sinni 
læknism ent. Nefndinni er ljúft að verða við ósk þeirra  um  n o k k u rn  styrk, en af
því að f já rh agu r  landsins  er svo þröngur, trej’stir h ú n  sjer ekki til þess að á-
kveða s tv rkveit inguna hæ rri  en gert er í tillögum nefndarinnar.

IV.
í brtt. ne fn d a r in n a r  er lagt til, að feld sje tillagan um lau n ab æ tu r  til Jóns  

Straum fjörðs, d y rav a rð a r  pósthússins. Nefndin læ tu r  þess getið, að um sókninn i um 
þessar la u n a b æ tu r  fjdgja engin m eðm æli frá aða lpós tm eis ta ranum , sem þó hefir 
ráðið h an n  til starfsins, og getur þess vegna he ldu r  ekki aðhylls t  fjárveitinguna.

V.

í f já r lagafrum varp i s t jó rn a r in n a r  fyrir árið  1922 er gert ráð  fyrir 25 þús- 
un d  kr. fjárveitingu til aðgerðar og endurb j 'gg ingar Holtavegarins, gegn því, að 
Rangárvallasýsla leggi fram 1 3 koslnaðar .  Hv. neðri deild hefir sam þj 'k t  að leggja, 
þegar á þessu ári, fram 7000 kr. til un d irbún ings  endurbygg ingar vegarins, gegn 
því, að sýslufjelagið leggi til 1 _s kostnaðar .  Hins vegar fer um só kn  sj 's lum anns 
Rangárvallasýslu , fyrir hö nd  sýslunefndar, fram á 7000 kr. f járstvrk til v iðhalds 
þessa vegar, en telur sýslunni um  megn að Ieggja nokkuð fram, hæði nú og á 
næsta ári, til aðgerðar eða endurbj 'gg ingar vegarins.

Nefndin getur ekki mælt með því, að ríkið taki að sjer v iðhald vegarins, 
og verður, eftir a tv ikum , að ráða frá því, að ráðist sje i endurhyggingu á þessu 
ári.

VI.
Sam göngum álanetnd  hefir fellt f ram k o m n a r  tillögur um  styrk til mótor- 

bátsferða frá Reykjavik til k a u p tú n a n n a  í Arnessýslu, en til sam kom ulags  við 
há ttv irta  neðri deild m ælir fjárveitinganefnd með þvi, að sá s ty rk u r  sje veittur, 
sem tiltekinn er í breytingartillögunni.

VII.
B reytingartil lögurnar við 13. lið 4. gr. eru gerðar af því, að sanngjarnt



þykir, að sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu ráði ein um það, hve langt m ótorbát-  
u r inn  frá H o m a íirð i  fari au s tu r  og n o rð u r  á bóginn, í s am b an d i  við ferðir Ster- 
lings og Goðafoss. E r  þá ekkert því til fyrirstöðu, að e inhverjar  ferðir verði farnar 
alla leið til Seyðisfjarðar, ef þö rf  þætli vera á því, er til kemur.

VIII.
F járveit ingar til v i tanna  á Arnarnesi og Elliöaey leggur nefndin til, að 

falli n iður, af því að h ú n  getur ekki viðurkent, að þörfin á endurbyggingu þessara 
vita sje f rem ur aðkallandi en þörfin á þeim vitum, sem þegar hefir verið veitt 
fje til í fjárlögum og ekki hafa fengist bygðir vegna fjárskorts. E ndurbyggingar  
þessar m un d u  því sennilegast, af þessum söm u ástæ ðum , alls ekki verða fram- 
kvæ m dar.

IX.
Nefndinni þykir  líklegt, að hæ gt sje að reisa pres tsse tu rshúsið  á Stað í 

G runnav ik  fyrir 27 þúsun d  k rónur , ef a l l ra r  sparsem i er gætt. Upp í það er til 
brunabótafjeð , 14 þúsund  k ró n n r ;  b iskup  gerir ráð  fvrir 5 þú sun d  k róna  presta- 
kalhdáni. Æ tti  þá ekki að þurfa nema 8000 króna fjárveitingu.

X .

Nefndinni hafa  ekki borist ne inar uppiýsingar, er sanni henni það, að 
rjelt sje að veita launabó t þá til d y ra v a rð a r  háskólans , sem sam þykt var  í 
neðri deild.

XI.
E kk i verður  á það fallist, að þeir k e n n a ra rn ir  S igurbjörn Á. Gislason og 

G u ð m u n d u r  Kristjánsson eigi neina lagakröfu um  lau n ab æ tu r  fvrir árið 1920,
en nefndin tek u r  þó um só k n ir  þeirra að m iklu leyti til greina.

XII.
F lensborgarskó linn  er ekki landsskóii, og því ekki sanngjarn t,  að ríkið 

beri eitt þ a n n  halla, sem verður  á rekstri hans. En aí því nefndin telur hann  góðs
maklegan, vill hún  þó vikjast vel við um sókn  h an s  um  viðbótarstyrk , en það er
skoðun n e fn d arm an n a ,  að skólinn  verði H afnarf ja rð ark aup s tað  til meiri nota en 
öð rum  b je ru ðu m  landsins, og vill hú n  þvi b inda  nýja fjárveitingu til han s  því skil- 
yrði, að H a fn a r l ja rð a rk a u p s tað u r  ieggi fram 1450 kr.

X III.
Um sóknin  um styrk til b l in d ra r  s tú lku  er svo ófullnægjandi, að ekki 

verður sjeð, hver  s ty rk inn  eigi að fá. — t*að eitt er upplýst, að h ú n  sje ísfirsk. 
Fái s tjórnin fullnægjandi upplýsingar um  þö rf  s tú lku  þessa ra r  og sjái sjer fært 
að útvega henni stað erlendis, ætlast nefndin til, að s tjórnin veiti henni styrk 
upp á væntanlega aukafjárveitingu.

XIV.
Til kaups taðabókasafna  er veitt fje í núgildandi fjárlögum, og treystir  

nefndin sjer ekki til þess nú  að bæ ta  við þá  fjárveitingu.



XV.
E kki virðist rjelt að ko m a  þvi á, að s ty rks  sje krafist til h a n d a  skáldum  

og lis tam önnuiu , um fram  fje það, sem Alþingi veitii í fjárlögum. Þess vegna leggur 
nefndin til, að s ty rkveit ingar til þeirra  falli niður, en vill taka  til íh u g u n ar  hæ kk- 
un á skálda- og l is tam ann as ty rkn um  við meðferð fjárlaganna.

XVI.
Nefndin er sam m ála  fjárveitinganefnd neðri deildar um stv rkþörf  J ó h a n n -  

esar L. L. Jóhannssonnr ,  og hefir því tekið upp fjárveitingu til hans.

XVII.
Það var sam hn ga  álit n e fnd arm an na ,  að æskilegt væri að fá sem besta 

tryggiugu fyrir þvi, að viðgerðin á bryggjunni á Akranesi yrði kau p tú n in u  og 
h jerað inu að sem bestum  no tum , og því ber nefndin fram breytingartillögu við 
a thugasem dina  um  liðinn, þess efnis, að verkið sje f ram kv æ m t eftir áæ tlun , er 
ríkisstjórnin læ tur  gera, og með eftirliti af h en n a r  hálfu.

XV III.
Að þvi er snertir  1. lið- 8. gr , þá er nefndin sam m ála  um, að fjárhæðin 

til S igurðar Jó n sso n a r  fyrv. a tv in n u m ála ráð h er ra  eigi að s tanda óbreytt. E r  það 
í fullu sam ræ m i við það, sem bókað  er í fund arb ók  fjárveit inganefndar efri deildar 
á fundi hen nar  ‘27. febr. 1920. E n  með því að þar  er ekkert kveðið á um  það, 
að hið ú tborgaða  fje skuli teljast eftirlaun, og endanlega ráð-,töfun um  fjárveitingu 
til han s  verður að gera í fjárlögum næsta árs, þyk ir  nefndinni orðalag það á 
ú tg ja ldaliðnum , er hú n  hefir valið, betur  við eigandi.

XIX.
F járveil ingarnar  til s júkra  em bæ ttism anna  taldi nefndiu ijett að færa allar 

s am an  undir  þá grein f járlaganna, sem fjallar um óviss útgjóld. Ut frá {iví er 
gengið, að stjórnih veiti þeim utanfararlevfi og þeir semji við hana  um þjónustu 
á em bæ ttum  þeirra.

Alþingi, 23. apríl 1921.

Jóh .  Jób ann esso n , S. H. Kvaran ,
. form aður. fundaskrifari  og ritari.

H jörtur Snorrason. H. Steinsson. E inar  Arnason.


